

NGƯỜI TRUYỀN LỬA NHIỆT HUYẾT

Có thể nói, các thầy giáo, cô giáo giống như người truyền lửa, lan tỏa ngọn lửa đam mê, ánh sáng tri thức, niềm tin tương lai của biết bao thế hệ học trò – những mầm non của đất nước. Nhưng muốn thắp sáng trong trái tim học trò ngọn lửa đam mê, sáng tạo và yêu thương thì trái tim mỗi người thầy phải có “lửa”. Và ngọn lửa yêu nghề, yêu người ấy, chúng tôi thấy luôn rực sáng trong ánh mắt, nụ cười, trong công việc ở cô giáo Nguyễn Thị Xuân Quỳnh – giáo viên giảng dạy tại trường Tiểu học Nguyễn Tuân và là khối trưởng chuyên môn của khối 2.

“Có những nghề đập vùi trong tâm trí
Giữa bon chen đời yêu mến tôn thờ
Có con người hạnh phúc rất đơn sơ
Chọn nuôi trẻ, đưa đò làm lẽ sống...”

(Trích *Người trồng chữ*. Huỳnh Trọng Ưu)

Nói về cô, tôi đều cảm thấy yêu mến và tự hào bởi cô là một giáo viên luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn con thân yêu. Khi chọn sứ mệnh trồng người, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Quỳnh luôn tâm huyết với câu nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Câu nói đó cho tới nay và mai sau vẫn còn nguyên giá trị. Nhất là trong thời buổi xã hội ngày càng phát triển như hiện nay thì nghề giáo càng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế chúng ta càng phải trân quý những người thầy, người cô luôn âm thầm, nỗ lực từng ngày để dìu dắt biết bao thế hệ học sinh chinh phục ngọn núi tri thức.



Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Quỳnh



Cô Xuân Quỳnh với nụ cười rực rỡ trong ngày Nhà giáo Việt Nam

Cô giáo Xuân Quỳnh bước vào nghề nhà giáo khi tuổi đời còn rất trẻ. Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 vào năm 1998. Đến nay cô đã có kinh nghiệm 26 đứng trên bục giảng. Thời gian trôi qua, đối với cô ngôi trường Tiểu học Nguyễn Tuân đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi cô gắn bó qua từng ngày.

Trường học như con đò mà giáo viên như người lái đò chèo lái từng chuyến đò trên chặng đường tri thức. Cô đưa biết bao thế hệ học trò đi khám phá những kiến thức mới với cách giảng dạy dễ hiểu, sáng tạo, mang lại nhiều hứng khởi, "giảng dạy bằng cái tâm" bằng tình yêu nghề khi đứng trên bục giảng. Đây chính là tâm niệm của một nhà giáo hơn 20 năm tâm huyết với nghề. Trong mỗi giờ dạy của mình, cô luôn tạo được không khí sôi nổi, hứng thú học tập cho các em học sinh. Các hoạt động học tập được cô sử dụng linh hoạt, đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép giáo dục kỹ

năng sống, giúp học sinh thấy cuốn hút hơn trong học tập. Vì thế mỗi tiết học, đặc biệt là tiết Toán không còn khô khan với những con số, phép tính đơn điệu mà trở nên sinh động.

Để có được những thành tựu ngày hôm nay, cô đã phải tự học hỏi, rèn luyện, trau dồi cho bản thân không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về cách chăm sóc, nắm bắt tâm lý học trò hàng ngày, để học trò luôn cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” và ngôi trường mà mình học là “Ngôi trường hạnh phúc”.



Cô Xuân Quỳnh trong một tiết Đạo đức

Tâm huyết với nghề như vậy nên cô Quỳnh cũng luôn dành thời gian thăm lớp, dự giờ của giáo viên để kịp thời đưa ra những lời khuyên bổ ích. Nhờ những lời nhận xét, góp ý quý báu ấy mà nhiều đồng nghiệp trẻ ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp, ngày càng tự tin, đỉnh đạc trong mỗi tiết dạy. Cô luôn tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần chủ động, tự giác, tích cực trong công việc, từ đó khẳng định mình. Không những thế, cô luôn đào sâu suy nghĩ, tìm tòi những phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tối ưu mang lại thành công cho từng tiết chuyên đề, tiết thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhiều đồng nghiệp trẻ luôn nhìn theo gương cô để không ngừng phấn đấu, tự rèn luyện trên con đường hoàn thiện mình.

Với cương vị của người tổ trưởng chuyên môn khối 2, cô luôn nhiệt tình bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nhất là giáo viên trẻ mới vào nghề hay giáo viên chuyển khối. Những bài giảng khó, có vướng mắc cần giải quyết, cô không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm rất tận tình. Cô trau chuốt cho giáo viên trẻ từ lời ăn

tiếng nói, ứng xử với phụ huynh để đồng nghiệp hoàn thiện mình hơn. Vì vậy giáo viên tổ 2 rất đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Cô Quỳnh có kế hoạch cho tổ cụ thể, kịp thời, luôn có ý kiến tham mưu đề xuất cùng Ban Giám hiệu nhà trường để các chuyên đề, cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Thành phố đạt kết quả tốt hay những công việc đột xuất phát sinh, góp phần không nhỏ xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Cô rất tâm huyết với một câu nói: “Người thầy cô giỏi nhất dạy học từ trái tim chứ không phải từ sách vở”. Chính vì vậy, cô Quỳnh luôn chủ động, tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Cô đã tham gia vào các lớp bồi dưỡng do Sở giáo dục, Phòng giáo dục và Ban Giám hiệu tổ chức. Cô chia sẻ, lan tỏa những kiến thức, kỹ năng mà mình học được tới đồng nghiệp như cách xây dựng cách học thông qua chơi, thiết kế phiếu bài tập trên padlet, ... giúp đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn trong chăm sóc, giáo dục và giảng dạy học sinh. Công tác chăm sóc, giáo dục rất vất vả nhưng cô luôn hết sức cố gắng, chịu thương, chịu khó học hỏi chị em đồng nghiệp để tích lũy kiến thức chuyên môn cho bản thân. Trong công việc, cô luôn gương mẫu, nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm, tích cực tham gia mọi phong trào hoạt động chung của nhà trường.



Cô Xuân Quỳnh chụp ảnh cùng BGH và giáo viên Khối 2

Không những thế, trong vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, cô Xuân Quỳnh luôn gần gũi, quan tâm, theo dõi nề nếp, sự chuyên cần và ý thức học tập của từng em học sinh. Từ đó có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có lực học yếu, đưa ra các hình thức giảng dạy, học tập phù hợp, giúp các em tiến bộ hơn. Đồng thời phát hiện và bồi dưỡng thêm kiến thức cho các em có lực học tốt. Cô thường đến từng chỗ ngồi để giảng giải, hướng dẫn cho từng em học sinh. Từ cách viết từng nét chữ sao cho ngay ngắn, sạch đẹp, từ những phép toán đặt thế nào cho chính xác, thuận tiện. Bên cạnh đó, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh khuyết tật. Cô luôn thu xếp thời gian để trò chuyện, tâm sự, giúp các em tháo gỡ khó khăn, hay nhiệt tình rèn giũa từng hành vi, lời nói của học sinh.

Cô Quỳnh còn là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, mẫu mực, có trách nhiệm và luôn hết lòng vì học sinh. Cô luôn lắng nghe, động viên khuyến khích và giúp đỡ các học sinh trong lớp. Còn đối với các em có nhận thức chưa nhanh, có nhiều kỹ năng hạn chế, cô luôn dành thời gian tìm hiểu, tìm tòi nhiều hình thức dạy học khác nhau để giúp các em như: phụ đạo cho các em sau các giờ học,... Chính sự gần gũi, quan tâm của cô đã làm cho các bạn học sinh tiến bộ hơn rất nhiều. Chất lượng học sinh của lớp cô phụ trách luôn đạt kết quả tốt.



Cô Xuân Quỳnh chụp ảnh cùng tập thể giáo viên Khối 2

Với sự dạy dỗ tận tình của cô giáo Xuân Quỳnh, nhiều năm qua học sinh lớp cô chủ nhiệm luôn cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, nhân cách tốt, cuối năm

đạt kết quả tốt, được nhà trường ghi nhận, phụ huynh học sinh yên tâm, tin tưởng. Bên cạnh đó, cô Xuân Quỳnh tích cực tham gia các cuộc thi về chuyên môn cấp cơ sở và được nhà trường cử đi tham gia nhiều cuộc thi của ngành Giáo dục. Không phụ sự tin tưởng của Ban giám hiệu và đồng nghiệp, cô vinh dự được nhận rất nhiều giải thưởng: Giáo viên dạy giỏi cấp Quận nhiều năm; Giải Nhất thi viết chữ đẹp cấp Quận; Chiến sĩ thi đua cơ sở (các năm học 2009 - 2010; 2013 – 2014); Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C cấp Thành phố (các năm học: 2003 - 2004; 2006 -2007; 2010 - 2011; 2013 - 2014). Đây chính là những thành tích xứng đáng với tâm huyết mà cô đã cống hiến trong những năm qua cho sự nghiệp trồng người.



Cô Xuân Quỳnh gần gũi, thân thiết với học sinh.

Trong công việc, cô luôn có trách nhiệm, biết cách truyền cảm hứng cho những giáo viên trẻ như tôi. Xác định bản thân phải ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nên cô luôn tích cực trau dồi chuyên môn, có tinh thần học hỏi đồng nghiệp. Cô còn dành thời gian để cập nhật các kiến thức về ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong thời đại 4.0 này. Cô tin rằng với sự đầu tư công phu trong bài giảng của mình, cùng với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo sẽ tạo cho các con học sinh thêm nhiều tiết học thú vị, bổ ích, từ đó các con có thêm nhiều hứng thú với học tập.



Cô Xuân Quỳnh cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Nguyễn Tuân.

Có thể nói, cô Nguyễn Thị Xuân Quỳnh đã khiến chúng tôi rất ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, có bản lĩnh tuyệt vời của một giáo viên luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Với tấm lòng chân thành, thân thiện, đức tính giản dị, phong cách làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Cô xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để cho giáo viên chúng tôi và học sinh tin tưởng, học tập và noi theo. Cô chính là người truyền lửa nhiệt huyết cho những thế hệ giáo viên trẻ như tôi tiếp tục cố gắng và cống hiến hết sức mình.